

ไชน่า

ท่อร้อยสาย

ให้สิทธิ์เอกชน80%ไม่ผูกขาด



พล.อ.สุกิจ ชมะสุนทร

สัมภาษณ์ INTERVIEW



ลิ่งเป็นคำถาม สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม กับกรณีค่าเช่าโครงข่ายสื่อสาร

ลงใต้ดิน ระยะทาง 2,450 กิโลเมตรที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ เคที ได้คัดเลือก บริษัททรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด มารับสัมปทานเป็นระยะเวลา 30 ปี ด้วยมูลค่าโครงการ 2 หมื่นล้านบาท และจัดเก็บค่าเช่าสูงกว่าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม “ฐานเศรษฐกิจ” ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.สุกิจ ชมะสุนทร ประธาน กสทช. ในฐานะองค์การอิสระที่เกี่ยวข้องให้ใบอนุญาตและกำหนดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสาย

ทางออก

ทุกฝ่ายต้องหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้สิทธิทางสายและผู้รับบริการ เรื่องนี้ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

คำถามคือผูกขาดรายเดียว

ไม่เกี่ยวเพราะกรุงเทพธนาคมเปิดให้ใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์ของประเทศ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้สิทธิในการบริหารท่อ 80% ส่วนอีก 20% กทท. จะคงไว้เพื่อใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการ

สื่อสารของภาครัฐ เช่น ด้านการจราจร กล้องวงจรปิด (CCTV)

ดังนั้นหลักเกณฑ์ของการให้บริการและสิทธิต่างๆ กีดกันไม่ได้ บรรดาผู้ร้องเรียนอาจได้ข้อมูลที่ตลาดเดลิเวอรี่กีดกันไม่ให้คนอื่นมาใช้หรือเก็บค่าเช่าแพง

เพราะค่าเช่าท่อร้อยสาย กสทช. กำลังหาจุดร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันราคาไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด

อัตราค่าเช่าท่อสรุปแล้วหรือยัง

ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง กสทช. จึงไม่สามารถประกาศอัตราค่าเช่าท่อร้อยสาย และโครงการนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กสทช. เพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ กทท. และ ธนาคม

สิ่งที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมออกมาคัดค้านเพราะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ยังสามารถออก ม. 44 ได้

นำราคาของทีโอทีไปเปรียบเทียบ

กระทรวงดีอี (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) มีมติให้ ทีโอที, กสทท, กฟน. และ รฟม. ร่วมกันดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมไปพร้อมกับการก่อสร้างสถานี

อัตราค่าเช่าท่อร้อยสาย

การนำสายสื่อสารลงดิน ระยะทาง 2,450 กิโลเมตร	การลงกุนใหม่	อัตราค่าเช่าท่อ ต่อเดือนต่อกิโลเมตร	ประเภทท่อ ร้อยสายสื่อสาร	ต้นทุนค่าเช่าต่อปี
ใช้ท่อสายสื่อสารของบริษัท TOT และ CAT	6,860 ล้านบาท	9,650 บาท	Sub Duct	284 ล้านบาท/1 Sub Duct
		3,217 บาท	Micro Duct	95 ล้านบาท/1 Micro Duct
ใช้ท่อสายสื่อสารของบริษัทอื่น	6,860 ล้านบาท	7,000-8,000 บาท	Micro Duct	205.80 - 235.20 ล้านบาท/1 Micro Duct

หมายเหตุ : 1. ท่อย่อยมี 2 ความหมาย คือ ท่อขนาด 25 mm.(Sub Duct) และ ท่อ Micro Duct
2. ท่อขนาด 25 mm.(Sub Duct) จำนวน 1 ท่อ สามารถรองรับ Micro Duct ได้ถึง 3 ท่อ

ฐาน INFO GRAPHIC



รถไฟฟ้า และกระทรวงได้เห็นชอบตามที่ ทีโอที, กสท เซ็นเซอร์ปรับลดอัตราค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้มีราคาเป็น 9,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน (เฉพาะโครงการมหานครแห่งอาเซียน)

ท่อร้อยสายของ ทีโอทีของเดิมสร้างอยู่เกาะกลางถนน แต่แนวคิดใหม่ของ กทม.วางท่อร้อยสายบนทางเท้า ที่สำคัญ กทม.เป็นเจ้าของพื้นที่ และทำตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบให้ กทม. เป็นผู้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่ กทม.

ใบอนุญาตหมดก่อนสัมปทาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสูงสุดอยู่ที่ 15 ปี แต่โครงการท่อร้อยสายมีระยะเวลา 30 ปี เมื่อใบอนุญาตหมดอายุสามารถมาต่อใหม่ได้ เพราะโครงการนี้ลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 15 ปีคงไม่คุ้มทุน

“เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อสัญญาหมดลงสามารถขอต่อใบอนุญาตใหม่ได้” ■

แจงผู้ตรวจปม'โรงไฟฟ้า' กฟผ.ยึดตามรธน.อยู่แล้ว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย รมต. 3 พรรคทำกระทรวงแตกซ้ารอยอดีต เชื่อ
ต้นราคาขายได้ถึง 65 บาท เอกชนกังวลบาทแข็งเร็วมาก จี้ กนง.
ประชุมนัดพิเศษลด ดบ.ชะลอเงินทุนไหลเข้า (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

โรงไฟฟ้า

พลังงานยืนยันทำตาม'รธน.'

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่า กระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า โดยให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่า 51% อันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 56 วรรคสอง โดยมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพลังงานให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยและดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ภายในกำหนด 10 ปี นับจากปี 2562 ว่า กระทรวงพลังงานจะเร่งพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายกุลิศกล่าวว่า อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพี) ที่ผ่านมาได้ให้เอกชนมีบทบาทร่วมในการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงประกาศในแผนพีดีพี 2010 เมื่อปี 2553 และแผนพีดีพี 2015 ปี 2558 จนถึงพีดีพี 2018 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น เป็นการดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด

ถก6หน่วยวางระบบให้ทันสมัย

นายกุลิศกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการ

พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ได้แก่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถึงแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 20 ปี (พีดีพี 2018) และรองรับทิศทางในอนาคต อาทิ การเข้ามาของพลังงานทดแทนที่มากขึ้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง การเชื่อมโยงซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลและบีโอดี

นายกุลิศกล่าวว่า โดยที่ประชุมได้มีการศึกษาถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้าในโลก ตัวอย่างการพัฒนาของต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินงานในปัจจุบัน และมีความเห็นสอดคล้องถึงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าร่วมกันของทั้ง 3 การไฟฟ้าสู่ระบบที่ทันสมัยในทิศทางเดียวกันที่เหมาะสมกับประเทศไทย รองรับความเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้า ทั้งทางด้านการรองรับพลังงานทดแทนที่จะเข้ามาในระบบมากขึ้น บทบาทของไทยที่มากขึ้นในการเป็นจุดเชื่อมต่อด้านไฟฟ้าของภูมิภาค รวมถึงให้มีการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความซ้ำซ้อน

มั่นใจลดต้นทุนและลงทุนซ้ำซ้อน

"การประชุมดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยได้มีการมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดทำกรอบในการหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป" นายกุลิศกล่าว

รายงานข่าวจากที่ประชุมแจ้งว่า ปัจจุบันการลงทุนระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะด้านสายส่งจะดำเนินการโดย กฟผ.เป็นหลัก วงเงินลงทุนรวมประมาณ 400,000-500,000 ล้านบาท และมีการลงทุนตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนัดแรก หลังจากนั้นจะมีการลงลึกในรายละเอียด เพื่อจัดทำแผนดำเนินการร่วมกันให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของโลก คาดว่าทำให้การลงทุนลดความซ้ำซ้อนและลดต้นทุนดำเนินการลงได้แน่นอน

จัดส่งคำชี้แจงตามกรอบ120วัน

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ส่งถึงกระทรวงพลังงานนั้น ในแนวทางการชี้แจงเบื้องต้นกระทรวงพลังงานจะหารือฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดก่อนจะส่งคำชี้แจงตามกรอบเวลา 120 วัน โดยกระทรวงพลังงานจะยกการทำงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต ดูแลการผลิตไฟฟ้าของเอกชน รวมถึงดูแลต้นทุนค่าไฟฟ้า ขณะที่ กฟผ.ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน พิจารณาด้านทุนการผลิตก่อนรับซื้อ และให้บริการสายส่ง หากไม่มีสายส่งเอกชนก็ไม่สามารถขายไฟเข้าระบบได้

"อาจเทียบเคียงกับกิจการโทรคมนาคมที่ปัจจุบันมีเอกชนเป็นผู้ให้บริการหลัก และมีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กำกับดูแล ขณะที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ก็ยังทำหน้าที่ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีกิจการด้านระบบราง ขนส่งทางบก ที่มีหน่วยงานกำกับและให้เอกชนเข้ามาดำเนินธุรกิจเช่นกัน" รายงานข่าวระบุ

ด้านแหล่งข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า เบื้องต้น กฟผ.รับทราบถึงกรณีดังกล่าวแล้วเรียบร้อยแล้ว แต่ กฟผ.ไม่มีบทบาทในการจะตอบโต้เรื่องดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงาน เนื่องจากเป็นข้อเสนอถึงกระทรวง และทางกระทรวงมีหน้าที่กำหนดนโยบายต่างๆ อย่างไรก็ตามเบื้องต้นกระทรวงพลังงานเรียก กฟผ.ไปหารือแล้ว โดยปัจจุบัน กฟผ.มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 31%

เอกชนจี้กนง.ประชุมนัดพิเศษ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการดูแลค่าเงินบาทว่า ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย 0.25% เพื่อชะลอการแข็งค่าเงินบาทอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขณะนี้การเคลื่อนไหวสกุลเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยว มองว่าหาก กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมา จะชะลอการไหลเข้าของเงินทุน ไม่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็ว

“ตอนนี้ภาคเอกชนกังวลการแข็งค่าของค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วมาก และมีข้อมูลจากหลายศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจของสถาบันการเงิน ออกมาให้ข้อมูลตรงกันว่าค่าเงินบาทของไทยมีโอกาสแข็งค่าหลุดต่ำกว่า 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และมีโอกาสแข็งค่าต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 เพราะไทยยังเป็นประเทศที่มีสินทรัพย์ปลอดภัยและเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่า หากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับลดดอกเบี้ยลง ยิ่งทำให้เงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ถ้าถึงจุดนั้นบอกได้เลยภาคการส่งออกของไทยจะยิ่งลำบากติดลบหนักแน่ จากปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐอยู่แล้ว จึงอยากให้ ธปท.ดูแลเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน” นายสุพันธุ์กล่าว

นักวิเคราะห์ชี้แข็งค่าระยะสั้น

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าในระยะสั้น เนื่องจากเริ่มเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว ทำให้มีนักลงทุนเริ่มกลับเข้าไปเก็งกำไรในเงินดอลลาร์อีกครั้ง แต่คาดว่าเงินดอลลาร์คงแข็งค่าได้ไม่นาน เพราะประธานาธิบดีสหรัฐได้มีการออกมกดันเรื่องค่าเงินพร้อมแทรกแซงค่าเงินของประเทศอื่นๆ จึงมองว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะแข็งค่าได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ในส่วนของประเทศไทยที่ผ่านมา มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ไหลเข้ามาในตลาดทุนไทยเยอะมาก ทั้งในส่วนของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้

นายประกิตกล่าวว่า สาเหตุที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามามากขึ้น คาดว่ามาจาก

ปัจจัยทางการเมืองไทยที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากทางเลือกดี ทำให้เห็นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติตอบรับในทิศทางบวก ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง แต่อัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยยังดูสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้เห็นภาพเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรเพิ่มขึ้น เพราะต่างชาติยังเห็นว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยในเรื่องการเงิน

มองค่าเงินแตะ 28 บาทต่อดอลลาร์

“เงินบาทยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะอ่อนค่าในระยะสั้น เพราะมีกระแสเงินไหลเข้ามาชัดเจน แต่ว่าตอนนี้มีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม เป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีการขาดดุลการค้า ถึงแม้จะยังไม่รุนแรงถึงขนาดดุลบัญชีเดินสะพัด แต่หากมีทิศทางขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องและลุกลามไปถึงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วย ก็อาจจะทำให้เงินบาทอ่อนตัวลงได้ ซึ่งต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไป แต่ในระยะสั้นยังไม่เห็นสัญญาณที่จะทำให้เงินบาทอ่อนตัวลง” นายประกิตกล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

โรงไฟฟ้า

นายประกิตกล่าวว่า ส่วนการที่เงินบาทจะแข็งค่าแตะระดับ 28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นั้น มองว่าเป็นไปได้ยาก เพราะเม็ดเงินต่างชาติจะต้องเข้ามาในตลาดทุนไทยสูงมาก อีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจจะมีการใช้เครื่องมือทางการเงินในการลดอัตราดอกเบี้ยเข้ามาช่วย เพราะเศรษฐกิจในประเทศไทยขณะนี้ส่งสัญญาณชะลอตัว ซึ่งหาก ธปท.ใช้เครื่องมือในการลดอัตราดอกเบี้ยลง ก็จะเป็นการชะลอในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามา และช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทได้ รวมถึงขณะนี้ค่าเงินหยวนเริ่มมีทิศทางแข็งค่ามากขึ้น ถึงแม้จะยังไม่ได้แข็งค่าเท่ากับตอนที่อ่อนค่าลงก็ตาม ซึ่งทำให้หากค่าเงินบาทไทยแข็งค่ามากขึ้นจะเป็นอุปสรรคที่รุนแรง ต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาคส่งออกไทย จึงมอง

ว่าแนวโน้มค่าเงินบาทจะแข็งจนแตะระดับ 28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีความยากในตัวเอง

ธอส. เล็งเปิดรีเวิร์สมอร์ทเกจ

ด้านนายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.เตรียมเปิดตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังกฎหมายธนาคารที่ปรับปรุงแก้ไขมีผลไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน มีเวลา 90 วันในการเตรียมตัว โดยขณะนี้เตรียมพร้อมโครงการไว้แล้ว รอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ธอส.ไม่ได้คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นที่นิยม หรือจะได้รับความสนใจมากมาย เพราะถือเป็นโครงการด้านสังคม ทำขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุนำบ้านมากู้เงินจากธนาคาร แล้วนำเงินไปใช้เป็นรายเดือนในช่วงเกษียณแล้ว

รายงานข่าวจากธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารเปิดตัวโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 ล่าสุดมีผู้สูงอายุมาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อประมาณ 300 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อกำหนดของการกู้ คือ ต้องมีญาติ หรือลูกหลานมาเซ็นค้ำประกัน หลายคนกังวลต้องมาเป็นผู้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม ล่าสุดธนาคารปรับแนวทางใหม่ โดยให้มาเซ็นรับทราบแค่นั้น ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวธนาคารไม่ได้หวังว่าต้องมีคนมากู้เงินมากมาย เนื่องจากเป็นโครงการซีเอสอาร์ ทำไปไม่ได้มีกำไร แต่ทำเพราะเป็นนโยบายรัฐต้องการให้ธนาคารของรัฐมีโครงการลักษณะนี้เพื่อลดภาระทางการคลัง รองรับสังคมผู้สูงอายุของไทย

“สังคมในเมืองไทยจะอยู่เป็นครอบครัว และบ้านต้องตกเป็นมรดกของลูกหลาน ดังนั้นการที่จะนำบ้านมาเข้าโครงการจึงเป็นเรื่องใหม่มาก นอกจากนี้ในช่วงที่เริ่มเปิดตัวกำหนดว่าบ้านหรือคอนโดมิเนียม อยู่ในโครงการจัดสรร ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ส่วนภูมิภาคจะเปิดให้บริการเขตอำเภอเมือง เพื่อความสะดวกในการติดตาม ประเมินผล จึงยังไม่ขยายไปทั่วประเทศ จึงทำให้คนเข้าร่วมโครงการไม่มาก” แหล่งข่าวกล่าว

ปลัดเกษตรฯ หวั่นกระทรวงแตก

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้รวบรวมผลการทำงาน

ตลอดช่วงรัฐบาลของคณะรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ (คสช.) เสนอต่อรัฐมนตรี
คนใหม่ ที่คาดว่าจะเข้ามาทำงานครึ่งหลัง
เดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งในส่วนตัวไม่รู้จักเป็น
ส่วนตัว กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระ
ทรวงเกษตรฯ, น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ว่าที่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยกเว้น
นายประภัตร โพธสุธน ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ ที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรฯมาก่อนหน้านี้

นายอนันต์กล่าวว่า ทั้งนี้ในการประชุม
คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ
เทียบเท่า ครั้งที่ 2/2562 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวง
และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ทุกหน่วยงาน และ
กำชับหัวหน้าส่วนราชการให้รวบรวมผลงาน
และแผนงานเพื่อเตรียมบริฟ สรุปให้รัฐมนตรี
ใหม่ที่จะเข้ากระทรวงหลังโปรดเกล้าฯ

“ยอมรับหนักใจเพราะประเทศไทยไม่มี
รัฐบาลจากการเลือกตั้ง และยังมาจากพรรค
ร่วมรัฐบาล 3 พรรคแบบนี้มานานมากกว่า 5
ปีแล้ว ในอดีตช่วงรัฐบาลเลือกตั้ง ที่มีพรรค
ร่วม เมื่อแบ่งงานกัน ให้ดูแลพรรคละ 3-4 กรม
แต่ละพรรคก็มีคำสั่งให้ทำงานภายใต้นโยบาย
พรรคนั้นๆ ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีของตนเองไม่
ต้องไปฟังรัฐมนตรีพรรคอื่น หากเกิดแบบนี้
จะข้าราชการอดีตที่ทำให้กระทรวงเกษตรฯ
ข้าราชการแบ่งฝ่าย แบบนี้ไม่ชอบ เพราะกว่า
คสช.จะมาทำงานบูรณาการกันแล้วใช้เวลา
นานกว่า 5 ปี ถ้าการเมืองเข้ามากระทรวงฯ
อีกไม่ตีแน่” นายอนันต์กล่าว

เชื่อดันราคาขายได้ถึง65บาท

นายอนันต์กล่าวว่า ส่วนตัวรู้จักผู้บริหาร
และส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายคนเพราะ
เป็นคนใต้ ดังนั้นนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ที่
ออกมาประกาศว่าจะทำให้ราคาขายพาราขึ้น
ไปถึง 65 บาทต่อกิโลกรัม เชื่อว่าจะมีความเป็นไปได้สูง
ต้องรอรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีก่อน
ว่าจะมีกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้ราคาขายพาราไป
สู่เป้าหมายที่วางไว้ ที่พรรคประชาธิปัตย์กำ
รัราคาขายพาราให้ชาวสวนยาง อย่างไรก็ตาม
การแบ่งกรมของกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน้าที่
และอำนาจของรัฐมนตรีใหม่ที่จะเข้ามาดูแล
กระทรวง พรรคไหนจะดูแลกรมอะไรระดับ
ข้าราชการไม่สามารถสรุปได้

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจาก นายประภัตร
โพธสุธน ส.ส.พรรคติดต่อ ครม.ประยุทธ์ 2
นั่งเก้าอี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ล่าสุด
สถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหามาในบางภาคเริ่มมี
แล้งหนัก ทำให้นายประภัตรได้โทรไปสั่งการ
ให้กรมฝนหลวง และปลัดกระทรวงเกษตรฯ
ให้ช่วยเหลือเกษตรกร โดยการขึ้นบินทำฝน
หลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อน และบรรเทาความ
แห้งแล้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน นอกจากนี้ยัง
ได้โทรศัพท์ไปหาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อให้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ในหลายๆ เรื่อง เพราะ 2 กรมนี้ น่าจะเป็นกรม
เดิมที่พรรคชาติไทยพัฒนาเคยดูแลสมัยนาย
บรรหาร ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค และ
ได้ร่วมรัฐบาล

รพท.จ่อเลิกเฟซบุ๊กหรือ'ลิบรา'

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วย
ผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากกรณี
เฟซบุ๊กมีการพัฒนาสกุลเงินลิบราเพื่อนำมา
ใช้เป็นสกุลเงินดิจิทัลใหม่นั้น ขณะนี้ได้รับ
การติดต่อกลับจากเฟซบุ๊กโลก เพื่อมาหารือ
เกี่ยวกับสกุลเงินลิบราว่าร่วมกัน เนื่องจาก ธปท.
ต้องการที่จะศึกษาหลักของสกุลเงินลิบราให้
ครบทุกมิติ ทั้งด้านความปลอดภัย ความเสถียร
ของระบบกลาง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ช่องทางการนำไปใช้ในแง่การทุจริต รวมถึงการ
ดูแลลูกค้าว่าจะทำผ่านช่องทางใด

“ขณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้กำกับดูแลระบบ
การเงินเท่านั้นที่ตื่นตัว แต่ผู้ใช้งานเองก็ตื่นตัว
กับเรื่องนี้เหมือนกัน ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการตื่น
ตัวร่วมกันของทั้งโลก เนื่องจากการที่เฟซบุ๊ก
พัฒนาสกุลเงินลิบรา มา ก็เพื่อลดขั้นตอนของ
การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ อาทิ
การโอนเงินระหว่างประเทศ ที่ใช้เวลาในการทำ
ธุรกรรมนาน ต้องผ่านคนกลางหลายทอดและ
มีต้นทุนสูง เฟซบุ๊กจึงพัฒนาสกุลเงินลิบราขึ้น
มา เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศต่างๆ” นางสาวสิริธิดากล่าว

นางสาวสิริธิดากล่าวว่า ในส่วนของ ธปท.
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการติดตามและศึกษาราย
ละเอียดเกี่ยวกับสกุลเงินลิบราอย่างใกล้ชิด
รวมถึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาเกี่ยว
กับพัฒนาการของสกุลเงินดังกล่าวโดยเฉพาะ
เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การโอน
เงินระหว่างประเทศเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด จึง
ต้องมีการศึกษาให้เข้าใจทั้งหมด เพื่อให้บอกได้
ว่าจะมีความเสี่ยงหรือสามารถใช้งานได้จริง

เล็งใช้ระบบยืนยันทางดิจิทัล

นางสาวสิริธิดากล่าวว่า สำหรับการจั
ดงานมหกรรมทางการเงิน “Bangkok Fintech
Fair 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19
กรกฎาคมนี้ ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ธปท.จะนำระบบการ
ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เคาเวยซี)
ในส่วนที่เป็นการยืนยันตัวตนด้วยชีวภาพมาเปิด
ทดลองให้ใช้ภายในงานด้วย ซึ่งปัจจุบันแต่ละ
ธนาคารได้เปิดให้ลูกค้าของตนทดลองใช้ระบบ
อี-เคาเวยซี ภายในสาขาทั่วประเทศแล้ว โดย
ถือเป็นระยะแรกของการทำระบบอี-เคาเวยซี
ส่วนระยะที่สองจะต้องเชื่อมต่อกับระบบเข้ากับ
การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (เอ็นดีไอดี) ซึ่งยัง
ไม่สามารถเปิดให้ทดลองใช้งานได้ เนื่องจาก
กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบในการเชื่อม
ต่อกันข้ามธนาคาร โดยตั้งเป้าว่าระยะที่สองจะ
แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้

“ในส่วนของการทำคิวอาร์โค้ดเพื่อเชื่อมต่
อระบบทางการเงินทั้งอาเซียน ขณะนี้มีการใช้
งานแล้วในลาวและสิงคโปร์ ส่วนกัมพูชาคาด
ว่าจะใช้งานได้ภายในปีนี้ ส่วนอินโดนีเซียคาด
ว่าจะใช้เวลาอีกสักระยะ เพราะยังอยู่ในขั้นตอน
การพัฒนา โดยแต่ละประเทศมีโครงสร้างพื้น
ฐานแตกต่างกัน กฎหมายไม่เหมือนกัน ทำให้
ไม่สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันทั้งอาเซียนได้
จึงต้องค่อยๆ ทำในแต่ละประเทศ” นางสาว
สิริธิดากล่าว

เลื่อนวันโรงพยาบาลส่งค่าย

ด้านนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า
ภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ได้
เห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการ 52 รายการ
ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ (กกร.) เสนอ ซึ่งกลุ่มยา เวชภัณฑ์
และค่าบริการในโรงพยาบาล เป็นรายการ
ที่เสนอให้เป็นสินค้าควบคุมและสามารถใ
้มาตรการต่างๆ ในการดูแลกำชับเพื่อให้เป็น
ธรรมกับผู้บริโภค โดยมาตรการที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการคือให้โรงพยาบาลเอกชน 353
แห่ง จัดส่งรายละเอียดราคายากลุ่มซีเจีย
ป่วยฉุกเฉินที่แต่ละโรงพยาบาลซื้อและขาย
และรายการยาที่จำหน่ายสูงสุด 100 รายการ

แรก รวมทั้งสิ้น 3,992 รายการ มายังกรมการค้าภายในภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเดิมกำหนดให้จัดส่งภายใน 12 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ที่มีการขยายเวลาจัดส่งข้อมูลจากเดิมเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเอกชนมีเวลาจัดทำข้อมูล ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลที่เพิ่งข้อมูลได้ครบถ้วนเพียง 20 แห่งจากทั้งหมด 353 แห่ง

นายวิชัยกล่าวว่า หลังจากได้ข้อมูลจะทำมาเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่และได้รับจากภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำรายการยาทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ของกรมและจัดส่งให้โรงพยาบาลทำคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูล โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

มีร้องเรียนราคาแพงต่อเนื่อง

นายวิชัยกล่าวว่า ข้อมูลที่ขึ้นเว็บไซต์และอยู่ในคิวอาร์โค้ดจะเป็นราคาขายซื้อขายที่แต่ละโรงพยาบาลจัดส่งมากและกรมได้เปรียบเทียบกับข้อมูลของกรมแล้วเห็นความไม่ได้เป็นการค้ากำไรเกินควร ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลจะมีการต้นทุนและราคาซื้อขายแตกต่างกัน เป็นการแสดงให้เห็นให้ผู้ป่วยได้มีทางเลือกในการ

ตัดสินใจว่าจะรักษาที่ใดหรือหาซื้อยาในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาล

“โรงพยาบาลใดไม่มีการติดคิวอาร์โค้ดถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ในมาตราไม่แสดงราคาสินค้า มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงปรับรายวัน 2,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการได้ถูกต้อง ส่วนในเรื่องการแจ้งราคาค่าบริการจะเป็นสเต็ปต่อไป เช่นเดียวกับการเพิ่มมาตรการคุมกำไรการค้าหากพบว่าโรงพยาบาลใดคิดราคาขายและค่ารักษาแพงเกินจริงหลายร้อยหลายพันเท่า ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยร้องเรียนเข้ามาต่อเนื่อง ประมาณ 20 ราย และในจำนวนนี้ 2-3 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก จากที่ส่ง 1 กรณีแล้วให้ตำรวจดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ส่วนใหญ่ที่ร้องเรียนเข้ามาจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และเชื่อว่าหลังมีการระบุราคาขายอาจมีประชาชนแสดงความสนใจและร้องเรียน” นายวิชัยกล่าว

ฐานโซไซตี้

ว.เชิงดอย



▲ ร่วมยินดี...สมักร เจียมบุรเศรษฐ์ อธิการผู้ว่าฯ กทม. จัดงานเลี้ยงยินดีให้แก่ อรรถพล ใหญ่สว่าง ในโอกาสได้เป็นประธานกรรมการอัยการ พร้อมด้วย ไพรัช วรปานิ, กิตติ ไกรสิงห์, ชาตรี สุวรรณิน และ ประสาน หัตถกรรม ได้เป็นกรรมการอัยการ โดยมี เข็มชัย ชุตินวงศ์ อัยการสูงสุด ร่วมด้วย ที่โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง